



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา  
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อ้างถึงหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๐๑/๗๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ในกรณีนี้ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ประกาศเจตนารมณ์ เป็นหน่วยงานที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใสไร้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ของประเทศไทย

ดังนั้น วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทราบถึงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่น ในการเป็นหน่วยงานที่มีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน พึงปฏิบัติหน้าที่ ราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม มีจิตอาสา คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การ รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ และที่คณะกรรมการป้องกันปราบปราม การทุจริตกำหนด

ทั้งนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของกำนัลหรือผลประโยชน์ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย และมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวศศิรินทร์ มหาวงศ์นันท์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา